



มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ

การสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทาง ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ทุนเอเชียน	- สำหรับนักเรียนต่างชาติ ระดับมัธยมศึกษาที่มาจากกลุ่ม ประเทศเอเชีย - ผู้รับทุนจะได้รับส่วนลด ค่าลงทะเบียนประเภทค่าหน่วยกิต 50% ของค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอด ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปี	4 ทุน / ปีการศึกษา	- ไม่มีสัญชาติไทย - เป็นนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าจากประเทศใน กลุ่มประเทศเอเชีย - มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL) และ คณิตศาสตร์ (ACT/SAT) ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผู้สมัคร Fast track - ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยฯ จะต้องได้เกรด เฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) 3.00 ขึ้นไปในแต่ละภาค การศึกษา	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. ผู้ขอรับทุนจะต้องสมัครทุนการศึกษาใน ช่วงเวลาการสมัครสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษา พร้อมกับส่งใบสมัครทุนเพิ่มสะสมผลงาน และเอกสารแนบอื่น ๆ ให้กับงานรับสมัคร	-	ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานหน่วยรับ สมัครและจัดสอบ <i>สอบถามข้อมูล</i> <i>เพิ่มเติม:</i> <i>icdad@mahidol.</i> <i>ac.th</i>	ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง ทุนการศึกษาจาก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอติยาทรภิกษิคุณ พ.ศ. 2563
					2. หัวหน้าหน่วยรับสมัครและจัดสอบนำ รายชื่อและข้อมูลผู้สมัครสอบที่ได้รับความ เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ทุนการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ จะได้รับทุน และประกาศผล	15 วันทำการ (ตามรอบประชุม Admissions Committee)		
					3. ผู้รับทุนนำเสนอเอกสารรับทุน ใบแสดงผล การศึกษา และใบเรียกเก็บค่าหน่วยกิต มายื่น ที่งานกิจการนักศึกษา เพื่อให้งานกิจการ นักศึกษาทำเอกสารส่วนลดในการชำระ ค่าหน่วยกิต	3 วันทำการ		
					3. งานการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา	10 วันทำการ		

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่าธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลาดำเนินการ	ช่องทางการให้บริการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุนผู้มีความบกพร่องด้านร่างกาย	- สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องด้านร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ - ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนประเภทค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เป็นระยะเวลา 4 ปี	ไม่จำกัดสาขาวิชา /จำนวนทุนและพิจารณาอนุมัติทุนจากที่ประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ	- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทย - มีบัตรประจำตัวผู้พิการ	ไม่มีค่าธรรมเนียม	1. ผู้สมัครแจ้งความประสงค์สมัครขอรับทุนก่อนรอบระยะเวลาที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ	1 เดือน (ตามรอบประชุมFC)	ยื่นใบสมัครที่สำนักงานหน่วยรับสมัครและจัดสอบ <i>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: icdad@mahidol.ac.th</i>	ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พ.ศ. 2563
					2. หัวหน้าหน่วยรับสมัครและจัดสอบนำรายชื่อและข้อมูลของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุน	3 วันทำการ		
					3. งานกิจการนักศึกษาทำเอกสารเบิกเงินทุนการศึกษา	3 วันทำการ		
					4. งานการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา	10 วันทำการ		
ทุนทูตภาษาต่างประเทศ	- สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศที่จัดโดยกลุ่มสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน - ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น	- ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทุน - รวมมูลค่าทุนไม่เกินปีการศึกษา ละ 1,000,000 บาท	- เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ - มีผลการศึกษเฉลี่ยสะสม (CUM-GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาที่ขอทุน - มีผลการเรียน "ผ่าน" ในรายวิชาภาษาต่างประเทศเบื้องต้นระดับ 2 และได้ B+ ในรายวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน	ไม่มีค่าธรรมเนียม	1. ผู้สมัครกรอกและยื่นใบสมัครภายในกำหนดระยะเวลาได้ที่ห้องภาควิชาและอาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ	ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา	ยื่นใบสมัครที่ห้องภาควิชากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ <i>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: chakriya.dua@mahidol.ac.th หรือ Jun.toy@mahidol.edu</i>	ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พ.ศ. 2563
					2. ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษา		
					3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนและผู้ที่ได้รับทุนส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษา		
					4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อขอรับเงินทุนที่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ	ภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษา		

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่าธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลาดำเนินการ	ช่องทางการให้บริการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุนยวทูต (ระดับ ปริญญาตรี/ ปริญญาโท)	- สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่จะไปศึกษา หรือทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ตาม โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน ระหว่างสถาบัน	- จำนวนทุน ขึ้นอยู่กับพิจารณา ของคณะกรรมการ และงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรในแต่ละ ปีการศึกษา - จำนวนทุน ละไม่เกิน 50,000 บาท	ระดับปริญญาตรี	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. ผู้สมัครกรอกและยื่นใบสมัครเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน ที่หน่วยแลกเปลี่ยน นักศึกษา	ภายในเดือนมกราคม และ มิถุนายน ของ ทุกปี	ยื่นใบสมัครที่หน่วย แลกเปลี่ยน นักศึกษา <i>สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม: icia@mahidol.ac. th</i>	ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง ทุนการศึกษาจาก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอาทิตย์าทฤทิตคุณ พ.ศ. 2563
			ศึกษาตั้งแต่ 1 ภาค การศึกษาขึ้นไป ไม่จำกัด สาขาวิชาที่เรียน - เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.85 ใน ภาคการศึกษาที่สมัครเข้า ร่วมโครงการฯ และได้รับ การตอบรับให้เข้าร่วม โครงการฯ		2. เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม โครงการ เจ้าหน้าที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา จะดำเนินการแจ้งกำหนดการพร้อมระยะเวลา การนำเสนอเอกสารและหลักฐานประกอบการ พิจารณา			
			ระดับปริญญาโท		3. ผู้สมัครนำเสนอเอกสารและหลักฐานครบถ้วน เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการตาม ระยะเวลาที่กำหนด และประกาศผล	2 สัปดาห์		
			ศึกษาตั้งแต่ 1 ภาค การศึกษาขึ้นไป ไม่จำกัด สาขาวิชาที่เรียน - เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาที่ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการตอบรับให้ เข้าร่วมโครงการฯ		4. ส่งเอกสารยืนยันการตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนจากมหาลัษย์คู่สัญญาและ เอกสารสมุดบัญชีสำหรับการรับทุนจากทาง วิทยาลัยฯ	2 สัปดาห์		

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่าธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลาดำเนินการ	ช่องทางการให้บริการ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุนโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ	- ทุนสำหรับการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ (ประเทศในทวีปเอเชีย และนอกทวีปเอเชีย) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา	กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย	กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย - เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.85 หรือระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน - ได้รับการตอบรับหรืออนุมัติให้เข้า ร่วมการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือหรือสถานประกอบการต่าง ๆ และดำเนินการฝึกงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ณ ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย	ไม่มีค่าธรรมเนียม	1. ผู้สมัครกรอกและยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือ google form ที่กำหนด	ภายในเดือนตุลาคม, กุมภาพันธ์, พฤษภาคมของทุกปี	ยื่นใบสมัครที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: icia@mahidol.ac.th	ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พ.ศ. 2563
		กลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย	กลุ่มประเทศนอกทวีปเอเชีย - เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.85 หรือระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน	2. คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ และช่องทางการสัมภาษณ์				
				3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด	-			
				4. หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนทางอีเมลโดยตรงของผู้รับทุน	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่การสัมภาษณ์เสร็จสิ้น			
				5. งานการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา	ในเดือน พฤศจิกายน, มีนาคม, และมิถุนายนของทุกปี			

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางการ ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
			- ได้รับการตอบรับหรืออนุมัติให้เข้าร่วมการฝึกภาคสนามหรือฝึกงานในสถาบันหรือหรือสถานประกอบการต่าง ๆ และดำเนินการฝึกงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ณ ประเทศที่อยู่นอกทวีปเอเชีย					
ทุนโครงการ AIMS	- สำหรับนักศึกษา - วิทยาลัยนานาชาติระดับปริญญาตรีที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program	- ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 12 ทุน - ทุนละ ไม่เกิน 60,000 บาท	- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ - เกรดเฉลี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2.85 ในภาคการศึกษาที่สมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. ผู้สมัครกรอกและยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2. เจ้าหน้าที่หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาแจ้งรายละเอียดและกำหนดการแก่ผู้สมัครเป็นรายบุคคล 3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ 4. วิทยาลัยนานาชาตินำส่งรายชื่อผู้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนต่อกองวิเทศสัมพันธ์ 5. งานการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา	ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี - - ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของ ทุกปีการศึกษา เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี	ยื่นใบสมัครที่หน่วยแลกเปลี่ยน นักศึกษา <i>สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม: icia@mahidol.ac. th</i>	ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พ.ศ. 2563

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางการ ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ทุน คณะกรรมการ สโมสร นักศึกษา	- สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อ ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาของ วิทยาลัยฯ	- จำนวนทุนขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ สโมสรนักศึกษาในแต่ละ ปีการศึกษา โดยไม่ จำกัดสาขาวิชา รายละเอียดทุน - 24,000 บาท/ปี สำหรับประธาน สโมสรนักศึกษา -18,000 บาท/ปี สำหรับรองประธาน -12,000 บาท/ปี สำหรับ คณะกรรมการ	- เป็นนักศึกษาที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสโมสร นักศึกษา วิทยาลัย นานาชาติ - ประธานสโมสรนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.80 -รองประธานฯ ต้องเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 -คณะกรรมการฯ ต้องเป็น นักศึกษาชั้นปี 1 ภาค การศึกษาที่ 2 ขึ้นไป เกรด เฉลี่ยสะสม 2.25	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. นักศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	-	<i>สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม:</i> icsa@mahidol.ac .th	ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง ทุนการศึกษาจาก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอาทิตย์ทราภิติคุณ พ.ศ. 2563
					2. นักศึกษาจะได้รับทุนคณะกรรมการสโมสร นักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการประเมินการปฏิบัติงาน	-		
					3. งานกิจการนักศึกษาจัดทำเอกสารเบิก ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน	3 วันทำการ		
					4. งานการเงินและบัญชีโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา	10 วันทำการ		
ทุนอุดหนุนทุน ทรัพย์เพื่อ การศึกษา	- สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือครอบครัวที่ประสบปัญหาด้าน เศรษฐกิจ	- ไม่จำกัดสาขา วิชาและจำนวนทุน ขึ้นอยู่กับพิจารณา ของคณะกรรมการ พิจารณาทุน - ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท	- เป็นนักศึกษาที่เรียน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา - เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อย กว่า 2.50	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนการศึกษารอก ข้อมูลส่วนตัว และเหตุผลที่ต้องการรับ ทุนการศึกษา รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นและ เอกสารแนบใน google form ที่กำหนด 2. ผู้สมัครทุนเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ตามวันและเวลา ที่กำหนด	1 เดือน (นับจากวันแรก ของการเปิดเทอม) 1 วันทำการ	<i>สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม:</i> icsa@mahidol. ac.th	ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง ทุนการศึกษาจาก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอาทิตย์ทราภิติคุณ พ.ศ. 2563

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางการ ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
		ปีการศึกษาละไม่เกิน 750,000 บาท	- ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาที่ขอรับทุนไม่ น้อยกว่า 12 หน่วยกิต - ไม่เคยได้รับทุนนี้จาก วิทยาลัยฯ มาแล้วในปี เดียวกัน		3. ประกาศผลผู้ได้รับทุน 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเอกสารเบิก ทุนการศึกษา เพื่อลดหย่อนค่าลงทะเบียนใน ภาคการศึกษาถัดไป	3 วันทำการ 5 วันทำการ		
สวัสดิการ สนับสนุน ทุนการศึกษา สำหรับบุตร บุคลากร มหาวิทยาลัย มหิดล	- สนับสนุนทุนการศึกษาโดยลดหย่อน ในอัตรา 30% เฉพาะค่าหน่วยกิตทาง การศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัย นานาชาติระดับปริญญาตรีที่เป็นบุตร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจด ทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมมาแล้วไม่ต่ำ กว่า 4 ปี - ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา กำหนดตามหลักสูตรที่บุตรศึกษาอยู่ แต่ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา การศึกษาในหลักสูตรเตรียมความ พร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ - หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลการ เรียนรวมและผลการเรียนแต่ละภาค การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25 ในกรณีที่ผล การเรียนในภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน เกณฑ์ การลงทะเบียนในภาค การศึกษาถัดไปต้องชำระ	3 ทุน / บุคลากร มหาวิทยาลัย 1 คน	- มารดาหรือบิดาคนใดคน หนึ่งหรือทั้งสองคนมี สถานะเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล - ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักศึกษาเพื่อศึกษาใน หลักสูตรปริญญาตรีของ วิทยาลัยนานาชาติ - มีหลักฐานแสดงว่า นักศึกษามีคุณสมบัติผ่าน เกณฑ์การคัดเลือก - เป็นผู้ที่ยังคงกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรให้	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. นักศึกษารอกรายละเอียดใบสมัครทุน พร้อมยื่นเอกสารประกอบที่งานกิจการ นักศึกษา	ตั้งแต่วันที่ประกาศ ผลสอบเข้า	สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม: icsa@mahidol. ac.th	- ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ บุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564 - ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ บุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)
					2. งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	7 วันทำการ		
					3. งานกิจการนักศึกษาจัดทำสัญญาการรับทุน และเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม	3 วันทำการ		
					4. ผู้รับทุนส่งแบบฟอร์มขอเบิกทุนและสำเนา สัญญาการรับทุนที่งานกิจการนักศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค การศึกษา	ภายในวันสุดท้าย ของการเพิ่ม-ถอน รายวิชา		
					5. งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบเอกสารให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน	3 วันทำการ		
					6. งานกิจการนักศึกษาส่งเอกสารให้งาน การเงินเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	2 วันทำการ		

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางการ ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
	ค่าลงทะเบียนด้วยค่าใช้จ่ายของ บุคลากรมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ เกณฑ์ผลการเรียนไม่นำมาใช้ บังคับในภาคการศึกษาแรกที่บุตร บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับสวัสดิการ ทุนการศึกษา - วิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาไม่ เกิน 3 ทุน ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 คน							
สวัสดิการ สนับสนุน ทุนการศึกษา สำหรับบุตร พนักงาน วิทยาลัย นานาชาติ	- วิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาของหลักสูตร ปริญญาตรี - ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา กำหนดตามหลักสูตรที่บุตรศึกษาอยู่ แต่ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา การศึกษาในหลักสูตรเตรียมความ พร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ - หลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลการ เรียนรวมและผลการเรียนแต่ละภาค การศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25 ในกรณีที่มีผล การเรียนในภาคการศึกษานั้นไม่ผ่าน	3 ทุน / พนักงานวิทยาลัย นานาชาติ 1 คน	- พนักงานวิทยาลัยที่เป็น บิดาหรือมารดาซึ่งมี คุณสมบัติเป็นไปตาม ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับบุตร พนักงานวิทยาลัย นานาชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 - บุตรพนักงานวิทยาลัยผู้ ขอรับสวัสดิการ ทุนการศึกษาต้องผ่านการ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตร	ไม่มี ค่าธรรมเนียม	1. นักศึกษากรอกรายละเอียดใบสมัครทุน พร้อมยื่นเอกสารประกอบที่งานกิจการ นักศึกษา 2. งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 3. งานกิจการนักศึกษาจัดทำสัญญาการรับทุน และเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 4. ผู้รับทุนส่งแบบฟอร์มขอเบิกทุนและสำเนา สัญญาการรับทุนที่งานกิจการนักศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค การศึกษา 5. งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบเอกสารให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน	ตั้งแต่วันที่ประกาศ ผลสอบเข้า 7 วันทำการ 3 วันทำการ ภายในวันสุดท้าย ของการเพิ่ม-ถอน รายวิชา 3 วันทำการ	สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม: icsa@mahidol. ac.th	- ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ บุตรพนักงานวิทยาลัย นานาชาติ พ.ศ.2564 - ประกาศวิทยาลัย นานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุน ทุนการศึกษาสำหรับ บุตรพนักงานวิทยาลัย นานาชาติ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)

ประเภททุน	รายละเอียดทุน	จำนวนทุน	คุณสมบัติ	ค่า ธรรมเนียม	วิธีการสมัคร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ช่องทางการ ให้บริการ	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
	<p>เกณฑ์ การลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงานวิทยาลัยเอง</p> <p>ทั้งนี้ เกณฑ์ผลการเรียนไม่นำมาใช้บังคับกับภาคการศึกษาแรกที่บุตรพนักงานวิทยาลัยได้รับสวัสดิการทุนการศึกษานี้</p> <p>- วิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ทุน ต่อพนักงานวิทยาลัย 1 คน กรณีพนักงานวิทยาลัยขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาตามสิทธิเกินกว่า 3 ทุน จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>- หากพนักงานวิทยาลัยประสงค์ขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาจะต้องยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันที่บุตรพนักงานเริ่มการศึกษา ยกเว้นกรณีที่บุตรพนักงานวิทยาลัยศึกษาอยู่ก่อนแล้ว</p>		<p>ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>- มีหลักฐานแสดงว่า นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือก</p> <p>- เป็นผู้ที่มีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา</p>		6. งานกิจการนักศึกษาส่งเอกสารให้งานการเงินเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ	2 วันทำการ		<p>- ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566</p> <p>- ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง สวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567</p>